



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ว ๗๕๑๗

วันที่ ๒

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สื่อภาษาการเรียนภาษาอังกฤษ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

ด้วย บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์ วินเนอร์ อิงลิช (Winner English) แจ้งว่าบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ลดลง จึงได้นำเสนอการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ "Winner English" โดยกระจายหลักสูตรเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยืดหยุ่นตามสถานการณ์การเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยสามารถใช้งานได้ทั้งการเรียนในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความสนใจแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทดลองเรียนฟรี ๑ ภาคเรียนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงแจ้งมายังโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไกรศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/-

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สื่อภาษาการเรียนภาษาอังกฤษ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๑. ต้นเรื่อง

ด้วย บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์ วินเนอร์ อิงลิช (Winner English) แจ้งว่าบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ลดลง จึงได้นำเสนอการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ "Winner English" โดยกระจายหลักสูตรเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยึดหยุ่นตามสถานการณ์การเรียนการสอนในปัจจุบันโดยสามารถใช้งานได้ทั้งการเรียนในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความสนใจแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทดลองเรียนฟรี ๑ ภาคเรียนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ที่แนบเสนอมาร่วมนี้

๒. ข้อเท็จจริง

บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ขอเรียนเชิญสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทดลองใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ห้องเรียนดิจิทัลภาษาอังกฤษ Winner English ฟรี ๑ ภาคเรียนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัด

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ได้เรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาแบบใหม่ เพิ่มทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นควรพิจารณาแจ้งไปยังโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดทราบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

N.cha.

(นางณชา แสนจันทร์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ




(นายไกรศักดิ์ วรรทัศน์)



นางอุษนิพร สุมาจักร์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 กันยายน 2564

เรื่อง ขอลงเรียนเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สื่อภาษาการเรียนภาษาอังกฤษ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์ **วินเนอร์ อิงลิช (Winner English)** มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยทั่วประเทศและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ลดลง จึงได้นำเสนอการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ "Winner English" โดยกระจายหลักสูตรเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยืดหยุ่นตามสถานการณ์การเรียนการสอนในปัจจุบันโดยสามารถใช้งานได้ทั้งการเรียนในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น ประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความสนใจแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

ทดลองเรียนฟรี 1 ภาคเรียนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัด

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญโรงเรียนของท่านทดลองใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ห้องเรียน **ดิจิทัลภาษาอังกฤษ Winner English** โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแผ่นพับที่แนบมาด้วย หากโรงเรียนของท่านมีความสนใจแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถสแกน QR Code เพื่อติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการกับเจ้าหน้าที่และประสานงานเพื่อดำเนินการต่อไปในลำดับถัดไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนรับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี สมัครและสอบถาม
ข้อมูลสแกน QR Code ช่องทางเดียวเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ



นายปรัชพันธ์ วรรณวิชัยนนท์

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมณีนาถ ฤกษ์ดี (เบิ้ล) โทร. 02-252-2489 , 094-5487764 / Line ID : maneenart.rd

หรือ คุณชุตินาถ กลมอ่อน (อ๋อม) โทร. 093-555-1950 / Line ID : 0935551950

e-mail. Info.winnerenglish@gmail.com